

ที่ สปสช ๖.๗๐/ว.๔๖๗๙

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งแนวทางการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติทุกแห่ง

อ้างถึง ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน จ่ายตามรายการบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับบริการพื้นฐาน จ่ายตามรายการบริการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ โดยมีการยกเลิกการจ่ายชดเชยค่าบริการสาธารณสุข กรณีบริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต จะจ่ายเฉพาะบริการคัดกรองเบาหวานและไขมันในเลือด ซึ่งกำหนดให้หน่วยบริการบันทึกการให้บริการผ่านระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) หรือผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform (KDHP/KTB) นั้น

ดังนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ กรณีหน่วยบริการที่ให้บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต จะไม่สามารถบันทึกข้อมูลเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขได้ ในรายการดังต่อไปนี้

๑. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ช่วงอายุ ๑๕ - ๓๔ ปี
๒. บริการคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพกาย/สุขภาพจิต ช่วงอายุ ๓๕ - ๕๙ ปี

โดยการให้บริการดังกล่าวจะรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายค่าบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว และมีผลกับการให้บริการตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรณีดังกล่าวได้ที่ Provider Claim Center ๑๓๓๐ กิต ๕ กิต ๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางพรพรรณ เจริญสกุลวงศ์)

ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ปฏิบัติงานแทน

เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ฝ่ายตรวจสอบก่อนการจ่ายชดเชยค่าบริการ

ผู้รับผิดชอบ : นายดำรงพล หอมหวล โทร. ๐๘ ๐๐๗๓ ๕๕๘๗ / นางสาวปริศนา รณสีดา โทร. ๐๖ ๓๒๖๘ ๓๑๓๖

สำเนาเรียน ผู้อำนวยการเขตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๑ - ๑๓